

## ทำแบบนี้...เขาจะรักคุณหมดใจเลยนะ

นำเสนอเมื่อ : 28 เม.ย. 2552

เอามาฝากสำหรับสาวๆ ที่กำลังมีความรัก (สาวน้อยที่มีคู่รักแล้ว หรือไม่มี ก็ใช้ได้นะ ไม่หวงห้าม)

ความขัดแย้งระหว่างคุณและคนรักมักเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด บางครั้งเพียงคำพูดและการกระทำที่ไม่ตั้งใจ ก็กลับกลายเป็นปัญหาขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างนี้ต้องอาศัยความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วละคะ แต่...ถ้าคุณทำแบบนี้ รับรองไม่มีระหองระแหง มีแต่เขาจะรักคุณหมดใจเลยละ ไม่เชื่อ...ก็ลองทำตามนี้

- ขอให้คุณในภาพของสาวที่รักความสวยตลอดเวลา

ต่อให้เรียนหนักงานยุ่งจนทำให้หน้าดำคร่ำเครียดขึ้นขนาดไหน ร้อยทั้งร้อยของหนุ่มๆ ก็ยังอยากเห็นสาว ๆ ของเขาเป็นหญิงสาวที่ยังใส่ใจดูแลตัวเองอยู่เสมอ จะปล่อยให้ตัวเองให้โทรมผมยุงเป็นคุณหญิงไม่ได้ トラบได้ที่เป็นแคแฟนกัน หนุ่มๆ ยอมต้องการเห็นภาพควาทรงจำที่ประทับใจของคุณเป็นผู้หญิงที่สวยงามและน่ารักอย่างที่เขารักอย่างที่เขารักแล้วตลอดไป

- แสดงความเป็นเจ้าของกันบ้าง

ถึงจะรู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหน และไม่เคยนอกกลุ่มนอกรทางไปหาใครให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจ แต่เขาก็อยุ่กให้คุณได้ออกอาการหงุดหงิดตัวเขาบ้าง ให้เขารู้สึกว่าคุณรักเขาและต้องการเขา ไม่ใช่เห็นเขาเป็นลูกแมวเชื่องๆ ตัวหนึ่งแหม.. เจอผู้ชายตัวอย่างนี้ก็ต้องเห็นคุณค่าของเขาให้มากๆ นะคะ ถ้าเขาคิดมากจนไม่รู้อะไรจะหึงหวงตอนไหน ก็ทำเป็นแค้นแค้นเล่นๆ เวลาพูดถึงผู้หญิงที่เขารักก็แต่เราไม่ว่าก็ได้อ

- จำรายละเอียดส่วนตัวกันได้ก็จะได้ไม่บ่อย

ผู้ชายต่างยอมรับเป็นเสียใจกับสาวสวยๆ มีความจำที่ดีเลิศกว่าพวกเขาเป็นไหนๆ ฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจึงควรอยู่ในสวรระบบความจำของคุณสาว ๆ อย่างไม่ควรลางเลือน ยิ่งจดจำเรื่องราวต่างๆ ของเขาได้มากเท่าไร ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในตัวเขามากขึ้นเท่านั้น แล้วยังนี่ใครจะไม่รับคนที่ให้ความสำคัญกับเราละจริงไหมคะ

- โทร.หาบ่อยๆ หน่อย

จะว่าไปหนุ่มบางคนก็ชอบให้สาว ๆ โทร.รายงานความเคลื่อนไหวของคุณให้เขาได้รับทราบตลอดวันเหมือนกัน ยิ่งหนุ่มซี้หึงซี้หึงแล้วด้วยยิ่งอยากรู้เรื่องราวของคุณเป็นที่สุด ส่วนผู้ชายทั่วไปก็ให้ความไว้วางใจในตัวคุณและไม่เคยเรียกร้องให้คุณโทร.หา ร้อยทั้งร้อยมีแต่จะเผ้าคิดให้คุณโทร.หาเขาบ่อยๆ เพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับตัวคุณและซักถามทวงไຍในตัวเขา เพื่อเป็นการแสดงความคิดถึงและความห่วงใยต่อกัน

- ขอบอกกันเล็กน้อยให้รู้สึกภูมิใจ

สิ่งที่เขาทำให้คุณในโอกาสพิเศษหรือในทุกๆ วัน อย่าลืมที่จะกล่าวคำว่า "ขอบคุณ" กับเขาบ้าง เพื่อเป็นการแสดงความซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามอบให้ บางอย่างเขาอาจปฏิบัติต่อเราจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถาเราถึงถึงความดีของเขาเสมอแล้วแสดงออกให้เขาทราบ คำพูดคำนี้จะป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเขาได้เป็นอย่างดี

- ขอโทษกันบ้างจะได้รู้ว่าแค้นกัน

หลายครั้งที่ทะเลาะกันเพราะความผิดไม่ตรงกันบ้าง ไม่ยอมรับผิดบ้าง โทษกันบ้าง และบางทีผู้หญิงก็ไม่ยอมลดลาวาศอกให้เพราะคิดว่าผู้ชายควรจะต้องอฉนมากกว่า แต่ในความรู้สึกเล็กๆ ของผู้ชายแล้ว แม้คุณจะทำผิดเขาก็ไม่ได้ยากคาตาคันอะไรจวกคุณทำไมหรืออะไรที่ทำให้คุณทำไปอย่างนั้น หากเพียงแต่เขาอยากได้ยินคำ "ขอโทษ" จากคุณมากกว่า แค่นี้ก็รู้ได้ว่าคุณสำนึกผิดและแค้นกันมากมายแล้ว

เพียงเท่านี้ คุณและเขาก็จะมีความสุขบนเส้นทางแห่งรักแล้วละคะ...